

Số: 2260/CDTND-VT-ATGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

V/v: tăng cường công tác bảo đảm trật tự,  
ATGT đường thủy nội địa trong dịp Tết  
Đương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ  
hội xuân năm 2020

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công điện số 50/CD-BGTVT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020; để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh vụ đường thủy nội địa, các đơn vị hữu quan và chính quyền địa phương:

a. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hành khách ngang sông; chú trọng lưu ý đến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc, vận tải khách du lịch; kiểm tra các tuyến vận tải ven biển, đặc biệt là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo, các phương tiện thủy, bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội;

b. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, phương tiện không bảo đảm điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bến khách ngang sông không được cấp phép hoạt động, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ khả năng chuyên môn phù hợp;

c. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy định về giá cước và niêm yết giá cước vận tải hành khách, vận tải hành khách ngang sông của các chủ bến khách thủy nội địa, chủ phương tiện thủy; không để xảy ra tình trạng tăng giá vé, đầu cơ, buôn bán vé, chèo kéo khách du lịch tại các cảng, bến thủy nội địa vận tải hành khách trong dịp cao điểm Tết và dịp Lễ hội đầu xuân 2020;

d. Đôn đốc, phối hợp kiểm tra các chủ cảng, bến, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc cam kết thực hiện không xếp hàng hóa quá tải trọng trên phương tiện thủy nội địa; thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển buôn bán và đốt pháo; ngăn chặn vận chuyển gia súc, gia cầm các sản phẩm từ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện thủy vận



tải hành khách đi, đến từ khu vực có dịch bệnh để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng gia súc.

2. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến đường thủy nội địa:

a. Chinh trang gọn gàng tại các vị trí khu vực cảng, bến thủy nội địa, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bán vé, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu giao thông bằng đường thủy; có biện pháp chống buôn bán vé gây mất trật tự xã hội; đồng thời có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hành khách là người khuyết tật, người cao tuổi khi tham gia giao thông;

b. Tuyên truyền, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện của đơn vị mình có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy, bảo đảm an toàn đường thủy nội địa; hướng dẫn hành khách mặc và sử dụng trang thiết bị cứu sinh khi tham gia giao thông trên đường thủy; chở đúng số người được phép chở theo quy định;

c. Đảm bảo tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi điều động tham gia hoạt động vận tải trên đường thủy nội địa; đảm bảo số lượng và chất lượng trang thiết bị cứu sinh trên các phương tiện thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố cùng phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng IDOC;
- Lưu: VT, VT-ATGT (3b). *thara*.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Phan Văn Duy**